

TSF เจ้าแรกบุกหัวหินตอกย้ำการเป็นผู้นำสื่อนอกบ้าน

น

TSF เจ้าแรกบุกหัวหินตอกย้ำการเป็นผู้นำสื่อนอกบ้าน

เดินหน้าเต็มกำลังติดตั้งป้ายโฆษณา DTC หน้าร้าน 7-Eleven ครอบคลุมหัวหิน/ชะอำ

TSF ทำสำเร็จรายแรกที่ได้สิทธิป้ายโฆษณาสื่อนอกบ้านที่หัวหินและชะอำ เผยป้ายโฆษณา DTC หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ขายดีลูกค้าแห่จองเต็มเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ เร่งติดตั้งป้ายใน 2 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและต่างชาติ ให้ครบภายในเดือนเมษายนนี้รับรัฐรายได้ทันทีในไตรมาส 2/2559

นายพลศักดิ์ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทริซิกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ให้บริการสื่อป้ายโฆษณารายใดได้รับสิทธิติดตั้งป้ายในอำเภอหัวหินและชะอำ ทั้งที่เป็นเมืองที่มีความเจริญและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญของภูมิภาค TSF ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าว จึงเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายแรกที่สามารถเข้าไปเปิดตลาดในเมืองดังกล่าวได้สำเร็จเป็นรายแรก และหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิการติดตั้งป้ายโฆษณา DTC (Direct to Customer) ขนาด 0.95 x 2.10 เมตรหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาดังกล่าวที่อำเภอหัวหินและชะอำ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 นี้ โดยบริษัทฯ จะติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Mini Billboard) ขนาด 2.00 x 3.40 เมตรและป้ายโฆษณา DTC ซึ่งป้ายดังกล่าวมีลักษณะและมาตรฐานเช่นเดียวกับป้ายโฆษณา DTC หน้าร้าน 7-Eleven ในกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจป้ายโฆษณา DTC หน้าร้าน 7-Eleven ที่หัวหินและชะอำ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าป้ายดังกล่าวจะขายหมดก่อนการติดตั้งจะแล้วเสร็จเช่นเดียวกับในกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสื่อโฆษณานอกบ้านที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะการติดตั้งป้ายโฆษณา DTC หน้า 7-Eleven ในกรุงเทพฯ ที่ไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการของลูกค้าทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้บริษัทฯ จะสามารถติดตั้งป้ายโฆษณาในทำเลกรุงเทพฯ และตามด้วยภูเก็ตได้ถึง 3,000 ป้าย โดยจะเร่งขยายให้ครอบคลุมหน้าร้าน 7-Eleven ตามแผนงานที่วางไว้จากผลการดำเนินงานดังกล่าวคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 2/2559

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณณนัสวิน โทร.081-438-7353 คุณปัญญา โทร. 081-191-6779